

'บิกตู' ยัน 17 พ.ค. ปลดล็อก โรงแรม-ห้าง ถกบิกธุรกิจกระทบ 'โควิด' ไม่ปลดเงิน-เกาหลีใต้ ฟันกลุ่มเสี่ยง นักวิจัยพบเชื้อไวรัสในอสุจิก่อนป่วย

รับลูกคลาย "ล็อกดาวน์" ธุรกิจใหญ่
'บิกตู' ลั่น 17 พ.ค. เล็ง ผ่อนปรนระยะ
2 รวม โรงแรม-ห้างสรรพสินค้า หลัง
ดอดพบผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย ให้
กำลังใจ พร้อมรับฟัง **◆ อ่านต่อหน้า 2**

'บิกตู' □ ต่อจากหน้า 1

ปัญหา-ข้อเสนอนะ ปลื้มความร่วมมือทุกภาค
ส่วน ส่งผลขอคิดเชื้อ "โควิด-19" ถดเหลือ
หลักหน่วย วอนทุกฝ่ายอดทนอีกนิด "มท." ลัง
เข้มทุกจังหวัด ตั้ง สปก. คุมโรคระดับ "จังหวัด-
อำเภอ-ตำบล-เทศบาลนคร-เทศบาลเมือง"
สกัดไวรัสสมรรถนะให้อยู่หมัด ด้าน สปก. แถลงพบ
ไทยติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย เป็นค้างคาวในศูนย์กัก
กันฯ สะเดา 5 ราย จากคันเชิงรุกที่ยะลา 3 ราย
ชมภาคเหนือปลอดเชื่อนาน 28 วันครบทุก
จังหวัด เผยกลุ่ม "ตลาด" ยังคือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการ แจงข้อเสนอปลด "จีน-เกาหลีใต้"
จากลิสต์ประเทศเสี่ยง มีอีกหลายขั้นตอน ยันเร่ง
เดินหน้า 5 โครงการพัฒนาวัคซีน ยะลาลุยเชิง
รุก เจอคนป่วยอีก 4 ราย พัทยา สั่งปิดชายหาด
อีกรอบ 9-31 พ.ค. สมุทรสงคราม งามหน้า ล็อก
นายกอบด.-ผู้ใหญ่บ้าน ดึงวงกิ่งเหล็ก-เล่นไฮโล
แหก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ขณะที่ กทม. วางมาตรการ
เข้ม รับมือเปิดตลาดนัดจตุจักร 9 พ.ค.

○ "บิกตู" ขอบคุณร่วมมือสู้โรค
เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่สำนักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(ป.ป.ส.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภาย
หลังเป็นประธานตรวจเยี่ยมติดตามผลการ
ดำเนินงานปราบปรามยาเสพติดโดยขอบคุณ
บรรดาผู้ประกอบการทั้งเอกชนและทุกภาคส่วน
รวมทั้งประชาชนที่ให้ความร่วมมือจนทำให้
ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เหลือเพียงหลักหน่วย
ว่าที่ผ่านมาได้มอบหมายให้โฆษกรัฐบาลชี้แจง
และขอบคุณไปแล้ว และวันนี้ได้สั่งการให้
รวบรวมแบบอย่างที่ดีและตัวอย่างที่ผู้ประกอบการ
ได้ดำเนินการในส่วนของตัวเองนั้น ๆ ไม่ว่าจะ
จะเป็นในส่วนจากร้านค้าปลีก ร้านค้าย่อย
ต่าง ๆ เพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างและแบบอย่าง
ถ้าทุกคนช่วยกันแบบนี้ก็จะทำให้เกิดความ
ปลอดภัย ไร้กังวล และทำให้เกิดความเชื่อมั่น
ที่จะออกมาใช้ชีวิตปกติ แม้จะเป็นในช่วงที่ยังมี
การแพร่ระบาดของโรคอยู่ สิ่งสำคัญที่สุดถ้าเรา
ไม่ทำแบบนี้แล้วถ้าเกิดการระบาดกลับมาอีกจะ
เดือดร้อนและลำบากมากกว่าเดิม ฉะนั้นทุกคน
ต้องช่วยกันครั้งนี้

○ 17 พ.ค. ผ่อนปรนระยะ 2
"ขอให้ทุกคนอดทนและช่วยกัน รัฐบาล
พยายามทำเต็มที่ การช่วยเหลือทยอยออกมา
ตามลำดับเพราะเรามีคนจำนวนมากเราต้องดูแล
ทั้งผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไปที่ได้รับผล

กระทบและเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์จะยาวนานไป
อีกแค่ไหนแต่ทำอะไรที่จะทำให้ในประเทศ
ของเราปลอดภัยให้ได้โดยเร็วมากที่สุดและจาก
ภายนอกก็ต้องระวังอีกด้านหนึ่ง เราต้องทำทั้ง
สองทางด้วยกัน และคิดว่าในระยะเวลานี้ใกล้
จะมีเปิดกิจการอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกซึ่งต้องขอ
ประเมินกันอีกนิด" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว ขณะ
ที่ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า วันที่ 17 พ.ค. จะสามารถ
ดำเนินการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ในระยะที่
2 ใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ใช่ ก็กะ
ไว้อย่างนั้นแหละ

○ ตั้งศูนย์คุมโรคทุกระดับ
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่ง
การและประสานกับ ผวจ. และผู้ว่าฯ กทม. ทำ
หนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 7 พ.ค. ถึง ผวจ.ทุก
จังหวัด ระบุว่า เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอ
ให้จังหวัดดำเนินการตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุม
โรค (สปก.) ในแต่ละระดับ โดย ผวจ. เป็นผู้
แต่งตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด
(สปก.จ.) นายอำเภอ เป็นผู้แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติ
การควบคุมโรคอำเภอ (สปก.อ.) และศูนย์

ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (สปก.ต.) และนายกเทศมนตรี เทศบาล/เทศบาลเมืองเป็นผู้แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง (สปก.ท./สปก.ม.) ตามโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ พร้อมสั่งกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานเคร่งครัด สำหรับอำนาจหน้าที่เช่น สปก.จ. ให้ ผวจ. เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ รอง ผอ.รมน. จังหวัด (ท) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการอื่นที่ ผวจ. เห็นสมควรเป็นคณะทำงาน ปลัดจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นเลขานุการ

○ ไทยติดเชื้อรายใหม่ 8 คน

เวลา 11.30 น. ที่ท่าเทียบเรือ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะโฆษก ศบค. แถลงว่า ในประเทศไทยล่าสุดมีผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 8 ราย ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 3,000 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น จึงยังมีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 55 ราย ส่วนผู้ที่รับการรักษายกและได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วอีก 12 ราย ทำให้มีผู้ที่รับการรักษายกแล้วรวมเป็น 2,784 ราย มีผู้ที่ยังรับการรักษานใน รพ. 161 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 8 รายนี้ แบ่งเป็น 1.จากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน 3 ราย โดยเป็นชายไทย อายุ 45 ปี 1 ราย และอายุ 51 ปี 2 ราย ภูมิลำเนาอยู่ใน อ.บันนังสตา จ.ยะลา มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่กลับจากประเทศมาเลเซีย 2.คนต่างด้าวที่เป็นผู้ติดต่อกันในศูนย์กักกันของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อ.สะเดา จ.สงขลา 5 ราย เป็นเพศหญิงทั้งหมด อายุ 19-30 ปี ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อที่พบในศูนย์กักกันดังกล่าวรวมเป็น 65 ราย

○ ชมภาคเหนือปลอดเชื้อ 28 วัน

จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยในช่วง 28 วันที่ผ่านมาล่าสุดมียอดรวมเป็น 43 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ตาก ลำพูน สุโขทัย ลำปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก อุทัยธานี นครสวรรค์ พะเยา เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี จันทบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทร สงคราม สระแก้ว สระบุรี กาฬสินธุ์ นุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุรธานี อุบลราชธานี

ชัยภูมิ ตรัง จะเขิงเทรา และสุราษฎร์ธานี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาคเหนือมีปลอดเชื้อมากขึ้นในช่วง 28 วันที่ผ่านมา ด้านจังหวัดที่มีผู้ป่วยรายใหม่ในช่วง 28 วันที่ผ่านมา มี 25 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สุพรรณบุรี เลย ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสตูล

○ ทั่วโลกป่วยพุ่ง 3.9 ล้านคน

สำหรับสถานการณ์ทั่วโลกนั้น มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมทั่วโลก 3,916,338 ราย ผู้มีอาการรุนแรง 48,958 ราย รักษาหายแล้ว 1,342,460 ราย เสียชีวิต 270,711 ราย โดยสหรัฐอเมริกา มีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันมากที่สุด 1,292,623 ราย ตามด้วยสเปน 256,855 ราย อิตาลี 215,858 ราย อังกฤษ 206,715 ราย รัสเซีย 177,160 ราย ฝรั่งเศส 174,791 ราย ส่วนประเทศในเอเชียเช่น อิหร่าน 103,135 ราย อินเดีย 56,351 ราย ปากีสถาน 24,644 ราย สิงคโปร์ 20,939 ราย ญี่ปุ่น 15,477 ราย ทั้งนี้ เกิดข่าวที่ว่านักวิจัยห้องปฏิบัติการแห่งชาติ ลอส อลาโมส ในสหรัฐกังวลว่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อุบัติในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน กลายพันธุ์เป็นพันธุ์ใหม่และแพร่ระบาดไวขึ้นในสหรัฐ ดังนั้นการเร่งพัฒนาวัคซีนอาจช้าเกินไป เพราะการกลายพันธุ์เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพวัคซีน

○ เดินหน้าเร่งพัฒนาวัคซีน

อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศไทย ขณะนี้เรากำลังเร่งการพัฒนาวัคซีนมาเป็นนโยบายระดับประเทศ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รวบรวมโครงการพัฒนาวัคซีนในไทยที่มี 5 โครงการทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย หากร่วมมือกันได้กลุ่มประเทศอาเซียน ก็มีโอกาสทำให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรก ๆ ที่จะได้ใช้วัคซีน ส่วนคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศในวันที่ 8 พ.ค. จะมีคนไทยกลับจาก อิตาลี 199 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 100 ราย ส่วนในวันที่ 9 พ.ค. จากเวียดนาม 35 ราย ญี่ปุ่น 212 ราย เนเธอร์แลนด์ 50 ราย มียอดสะสมผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและอยู่ในสถานกักตัวของรัฐตั้งแต่ 3 เม.ย.-7 พ.ค. 14,372 ราย กลับบ้านแล้ว 5,080 ราย

○ ไล่จับแหกเคอร์ฟิวเพียบ

ขณะที่ผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในช่วงเคอร์ฟิวคืนวันที่ 7 พ.ค. ต่อเนื่องเช้าวันที่ 8 พ.ค. มีผู้กระทำความผิดชนวน มั่วสุม 126 ราย เพิ่มจากคืนก่อน 28 ราย โดยดื่มสุรายังเป็นอันดับหนึ่ง ออกนอกเคหาสถาน 610 ราย ลดลงจากคืนก่อน 73 ราย ขอนเน้นย้ำว่า แม้จะมีผ่อนคลายแต่ก็ต้องมีจำกัดพฤติกรรมในบางส่วนต้องไม่ผิดกฎหมาย ไม่แพร่กระจายเชื้อ ขณะที่ผลการตรวจกิจการ กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนประจำวันวันที่ 7 พ.ค. ตรวจ 15,414 แห่ง ปฏิบัติตาม 14,993 แห่ง ไม่ปฏิบัติตาม 421 แห่ง คิดเป็น 2.73 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าลดลงกว่าวันที่ผ่านมาผู้ประกอบการให้ความร่วมมือมากขึ้น ส่วนกิจการที่ไม่ปฏิบัติตามมากขึ้น คือ ตลาดวันค้าปลีก ไม่ปฏิบัติตามถึง 3.2%

○ ยังไม่ถอนลิสต์จีน-เกาหลี

เมื่อถามถึงความชัดเจนในการถอนจีนและเกาหลีได้ออกจากประกาศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า การเสนอถอนออกจากลิสต์ยังไม่ได้เสร็จสิ้นตอนนี้เป็นข้อเสนอของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ต่อที่ประชุม ศบค. ขณะนี้ยังไม่ได้อนุมัติ เพราะต้องมีขั้นตอนและต้องนำเข้าคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อพิจารณาข้อออก ส่วนที่คนไทยกังวลว่าจะเปิดให้คนจีนเข้าประเทศไทยได้อีกครั้งนั้นยังไม่ต้องกังวล เนื่องจากมาตรการต่าง ๆ ราชัยเหมือนเดิม ทั้งการจำกัดเที่ยวบินต้องมีใบรับรองแพทย์ ถ้าเข้าตอนนี้อยู่ในสถานกักตัวของรัฐ 14 วัน หากเป็นนักท่องเที่ยวมาตรวจนั้นก็ไม่ต้องเข้ามา เพราะวันนี้ไม่ใช่สถานะการเดินทางโดยเสรี

○ ขอให้มั่นใจความปลอดภัย

เมื่อถามต่อว่า คนจีนมีความกังวลว่าหากเปิดประเทศแล้วการเดินทางเข้ามาไทยจะมีความปลอดภัยจริงหรือไม่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า เราพยายามกลับไปเป็นเหมือนเดิมที่ผ่านมาเราดูแลคนไทยอย่างใกล้ชิดดูแลต่างชาติอย่างนั้นจึงมั่นใจได้ส่วนที่มีความไม่มั่นใจจะระบบการตรวจหาผู้ป่วยรายใหม่ ทั้งกรณี 40 คนที่ จ.ยะลา และกรณีทหารเรือที่ต้องตรวจซ้ำนั้นเป็นเรื่องของการทดสอบตามมาตรฐานโดยปกติ เพราะถ้าไม่มั่นใจจะให้ตรวจซ้ำ กรณีที่ จ.ยะลา เกิดขึ้นจากการพัฒนาศูนย์แล็บ ส่วนกรณีทหารเรือทราบข้อมูลว่าตรวจครั้งแรกเป็นบวก และตรวจอีกครั้งเป็นลบ เป็นการตรวจซ้ำเพื่อให้เกิดความมั่นใจ

ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้สูงมากจะไม่ปล่อยกรณีที่มีข้อสงสัยออกไปแน่นอน □ **อ่านต่อหน้า 8**

'บิกตู'

□ **ต่อจากหน้า 2**

○ จำกัดขึ้นรถไฟฟ้า-การบิน

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักรแถลงว่า กระทรวงคมนาคมยังควบคุมการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบ ทั้งทางบก น้ำราง และอากาศ ให้สอดคล้องกับมาตรการเคอร์ฟิว โดยเฉพาะการใช้บริการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งได้รับการร้องเรียนว่ามีความแออัด ที่เวลานี้ปรับเหลือเพียง 250 คนต่อขบวนเท่านั้น ซึ่งได้แก้ปัญหาไปแล้ว โดยกระทรวงคมนาคมจะติดตามและประเมินผลการให้บริการอย่างใกล้ชิด ขณะที่การเดินทางทางอากาศในเดือน พ.ค. ยังให้บริการเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น มี 5 สายการบินที่กลับมาให้บริการ โดยเปิดทำอากาศยานทั่วประเทศ 18 แห่ง รองรับการเดินทาง โดยมีข้อกำหนดในการเปิดให้บริการช่วงเวลา 07.00-19.00 น. เท่านั้น

○ อนุทินแจงปลดจีน-เกาหลี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.สาธารณสุข กล่าวถึงความชัดเจนของกรณีการปลดประเทศจีน และประเทศเกาหลีได้ออกจากบัญชีประเทศกลุ่มเสี่ยง ว่าตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ จะมีคณะกรรมการวิชาการซึ่งประกอบไปด้วยบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมพิจารณา ก่อนนำเสนอ รว.สาธารณสุข พิจารณาและลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยเมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่ผ่านมา ที่ประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เห็นชอบในหลักการ แต่ตนยังไม่ทราบว่าจะประกาศออกมาในช่วงไหน ส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการปลดจีนและเกาหลีได้ออกจากประเทศกลุ่มเสี่ยงจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นนั้น เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะการที่จะปลดประเทศใด

คณะกรรมการวิชาการในฐานะที่ได้ผ่านการพิจารณาทุกมิติอย่างรอบคอบแล้วและประเทศไทยยังมีมาตรการกำหนดให้คนต่างชาติบินเข้าประเทศภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินขอเข้ายังมีอีกหลายด้านการป้องกัน อย่างกังวลในเรื่องเหล่านี้

○ สธ.รับมอบอุปกรณ์ลดสินค้า

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุภูมิ กัญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ชเรศ กรีษนัยวิวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) รับมอบอุปกรณ์ส่วนลดราคาสินค้าอาหาร 1,050,000 ฉบับ จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) นำไปใช้ที่ร้านซีพี เฟรชมาร์ทกว่า 350 สาขาทั่วประเทศ เพื่อมอบให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ เป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ในฐานะ "ฮีโร่ที่ลี้มนี่ได้"

○ แนะนำเมนูเห็ด-ผักใบเขียว

นพ.สรรพพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่า ขอแนะนำการใช้ชีวิตวิถีวิถีตามแบบแพทย์แผนไทยเพื่อต้อนรับวิถีชีวิตแบบใหม่เน้นการใช้ชีวิตดีดธรรมชาติ 2 ด้าน คือ ด้านร่างกายควรรับประทานอาหารที่ประกอบด้วย พืชผักสมุนไพรที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกาย เช่น กลุ่มเห็ดหอม เห็ดนางฟ้า เห็ดออริจิ เห็ดหลินจือ โดยสามารถนำมาทำเมนูต้มยำใส่เห็ด สิ่งสำคัญคือต้องทำให้สะอาด กลุ่มผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงและสารต้านอนุมูลอิสระสูง เช่น ดอกขี้เหล็ก ยอดมะขาม ใบเหลียง ยอดสะเดา มะระจีน กุ้งขาว ผักเชียงดา ค่ะน้า มะรุม ผักแพว มะขามป้อม น้ำตรีผลาก็มีสารสำคัญคือเบต้ากลูแคนตลอดจนสารกลุ่มแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารฟลาโวนอยด์ ที่มีฤทธิ์ด้านอนุมูลอิสระสูง เช่น ลูกหม่อน และผักผลไม้หลากสียังช่วยเสริมการทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันเมนูที่แนะนำ เช่น แกงขี้เหล็ก มะระผัดไข่ ใบเหลียงผัดไข่ น้ำมันงา

○ กะเพราที่มีสารต้านไวรัส

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่มีงานวิจัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองโครงสร้างสามมิติ

ว่า มีสารสำคัญที่อาจจะมีศักยภาพช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้แก่ ผักผลไม้ที่มีสารเคอร์ซีตินสูง ได้แก่ หอมแดง หอมหัวใหญ่ มะรุม ใบหม่อน แอปเปิ้ล ผักผลไม้ที่มีสารเฮสเพอริดิน และรูตินสูง ได้แก่ผิวและเยื่อหุ้มด้านในเปลือกผลของพืชตระกูลส้ม เช่น ส้ม มะนาว มะกรูด ส้มซ่า ส่วนกะเพรามีสารโอเรียนทินซึ่งเป็นสารสำคัญที่มีศักยภาพในการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์จึงมีเมนูแนะนำ เช่น ต้มจัดกะเพรา ไข่เจียวหอมแดง น้ำส้ม เป็นต้น ส่วนการดูแลทางด้านจิตใจการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งสำคัญ จึงขอแนะนำทำการออกกำลังกายในเพลงไท่ชู่ชวย ประยุกต์มาจากท่าฤทธิสัตว์คน (วัดโพธิ์) มี 6 ท่า สามารถค้นหาได้ในยูทูป

○ ชุดพีพีอีไทยเซฟงบหมื่น ล.

ต่อมา ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายอนุทิน พร้อมด้วย นพ.สุภูมิ นพ.โสภณ เมฆธน ประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นายพงษ์ศักดิ์ อัสกุล กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมผู้แทนบริษัทผู้ผลิตสิ่งทอ ร่วมแถลงส่งมอบชุดป้องกันส่วนบุคคล หรือพีพีอี ใช้งานได้ รุ่น "เรารู้" โดย นายอนุทิน กล่าวว่า ชุดพีพีอีรุ่นเรารู้ เป็นเมดอินไทยแลนด์ เงินหมุนเวียนในประเทศ ใช้งานได้ 20 ครั้ง ช่วยเซฟงบประมาณในส่วนนี้ได้กว่า 1 หมื่นล้านบาท รวมถึงค่าทำลายชุดด้วย ซึ่งเป็นเงินจำนวนมากที่สามารถเอาไปสร้างโรงงานผลิตวัคซีนได้เลย ส่วน นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า ต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเส้นใยทางการแพทย์ของอาเซียน (อับ) เพราะขณะนี้หลายประเทศที่แสดงความต้องการให้เราผลิตให้ เช่น สหรัฐ ยุโรป ออสเตรเลีย เป็นต้น ล่าสุด สหรัฐ สั่งเข้ามา 500 ชุด แต่การจะเป็นอับของอาเซียนได้นั้น อยากให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนเครื่องทดสอบแรงดึงเพื่ออุปประสิทธิภาพ

○ นายกฯ พบผู้แทน ส.โรงแรม

เวลา 14.50 น. พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีและ รว.กลาโหม เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล เพื่อไปพบปะสมาคมธุรกิจโรงแรมไทย เพื่อรับฟังปัญหาที่ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมรับฟังแนวทาง ก่อนที่ภาครัฐจะผ่อนปรนให้ธุรกิจโรงแรมกลับมาเปิดให้บริการในการคลายล็อกระยะที่ 2 ที่จะมีการพิจารณากันในที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ ภายในสัปดาห์หน้า เช่นเดียวกับห้างสรรพสินค้า ที่จะมีการผ่อนปรนให้เปิดกิจการภายใต้การควบคุมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เบื้องต้นในวันที่ 17 พ.ค. 63

○ รับฟังปัญหา-ข้อเสนอแนะ

ก่อนที่เวลา 16.50 น. นายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพและข้อความลงในเพจเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า “วันนี้เดินทางไปพบกับผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย อีกหนึ่งภาคธุรกิจที่มีความสำคัญ และได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ตลอดจนแรงงานในภาคโรงแรม และที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก ขอเป็นกำลังใจให้ ขอให้ร่วมแรงร่วมใจดูแลกัน และสู้ไปด้วยกัน ขอขอบคุณ คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมฯ คุณมาริสสา สุโกศล หนุนภักดี คุณสุจินต์ เจียรจิตติส คุณเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ และคุณสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร สำหรับข้อมูล และข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์อย่างมาก เพื่อนำไปประกอบการพิจารณามาตรการและความช่วยเหลือต่าง ๆ ต่อไป” ทั้งนี้สำหรับการประชุมกรรม. ในวันที่ 12 พ.ค. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมเต็มคณะโดยไม่ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ใช้ดีกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาล

○ เข้มรับเปิดตลาดจตุจักร

ที่ตลาดนัดจตุจักร เขตจตุจักร นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัด กทม. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในตลาดนัดจตุจักร ตามมาตรการความปลอดภัย อาทิ กำหนดให้ผู้ค้าและผู้มาใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย การจำกัดเส้นทางเข้า-ออก ให้เหลือเพียง 6 ประตู และจัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าทั้ง 6 ประตู พร้อมทั้งการดีเส็น กำหนดระยะห่างระหว่างรอเข้าจุดคัดกรอง การติดตั้งอ่างล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ภายในตลาดรวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าจัดร้านไม่ให้

แออัดและไม่ตั้งวางสินค้ากีดขวางทางเดิน ส่วนร้านค้าอาหารให้มีฉากกัน ทั้งนี้ได้พบปะพูดคุยทำความเข้าใจกับร้านค้าถึงมาตรการต่าง ๆ ซึ่งผู้ค้ามีความเข้าใจและพร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

○ คาดกักคนแห่ซื้อของ

น.ส.สมฤดี จันทระพิทักษ์ รอง ผอ.สำนักงานตลาด กทม. กล่าวว่า ในวันที่ 9 พ.ค. จะเป็นวันที่ตลาดนัดจตุจักรเปิดทำการอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหลังจากปิดมานานกว่า 1 เดือน ระหว่างเวลา 05.00-18.00 น. โดยยังไม่อนุญาตให้มีขายของในลานผู้ค้าบริเวณหอนาฬิกา ร้านค้าหาบเร่แผงลอย และตลาดนัดกลางคืน เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเคอร์ฟิว โดยมีผู้ประกอบการร้านค้ากว่าร้อยละ 90 ตอบรับที่จะมาทำการเปิดขายในวันพรุ่งนี้ จึงคาดว่าตลาดนัดจะกลับมาคึกคักและมีคนเข้ามาซื้อของเช่นเดิม ทางตลาดจึงได้วางมาตรการให้ปลอดภัยโดยตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้า-ออกตลาดอย่างชัดเจน 6 จุด ประกอบด้วย 1. บริเวณประตู 1 ด้านถนนกำแพงเพชร 2, 2. บริเวณประตู 2 ด้านถนนกำแพงเพชร 3, 3. บริเวณประตู 3 ด้านถนนพหลโยธิน ซึ่ง 3 ประตูนี้เป็นประตูที่รถยนต์เข้า-ออก ได้ 4. บริเวณประตูทางเข้า-ออกสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (รฟม.) 5. บริเวณประตูทางเข้า-ออกติด ห้างมิกซ์ และ 6. บริเวณประตูทางเข้า-ออกติดตลาดจตุจักร พลาซ่า (เจ เจมอลล์) จะเป็นประตูที่ใช้สำหรับประชาชนเดินเข้า-ออก

○ ผลชัด ทร. ไม่ติด “โควิด”

พล.ร.ท.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า จากกรณีที่เปิดเผยข้อมูลว่าพลทหาร สังกัดฐานทัพเรือกรุงเทพ ช่วยปฏิบัติราชการ กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ล่าสุดผลตรวจครั้งที่ 3 จาก รพ.จุฬาฯ ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าไม่พบการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งในการตรวจเชื้อจากลำคอและการตรวจจากผลเลือดสาเหตุที่ต้องตรวจถึง 3 ครั้ง เนื่องจากการตรวจที่ห้องปฏิบัติการของรพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า ครั้งที่ 1 และ 2 มีผลขัดแย้งกัน

○ เคาะปิดเทอม 2 ช่วง 54 วัน

นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงเรื่องการแจ้งเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ใหม่ ว่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ขยับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ออกไปเป็นวันที่ 1 ก.ค. นั้น เพื่อให้นักเรียนและครูได้มีวันเปิดภาคเรียนโดยแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 เทอม แต่ละเทอมมีเวลาพักในเทอมที่ 1/2563 รวม 17 วัน และในภาคเรียนที่ 2/2563 รวม 37 วัน รวมทั้งสิ้น 54 วัน ทั้งนี้ถึงแม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติแต่ก็ให้ความสำคัญกับการที่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีเวลาพักเพื่อผ่อนคลายได้ไม่มากก็น้อยสำหรับการเปิดปิดเทอมจะแบ่งเป็นดังนี้ ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียน 1 ก.ค. 63-13 พ.ย. 63 ปิดเทอม 14-30 พ.ย. (รวม 17 วัน) ส่วนภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียน 1 ธ.ค. 63-9 เม.ย. 64 ปิดเทอม 10 เม.ย. 64-16 พ.ค. 64 (รวม 37 วัน)

○ “สหายแสง” แจงดราม่า

นายศุภชัย โพธิ์สุ (ครูแก้ว) หรือ สหายแสง ส.ส.นครพนม เขต 1 พรรคภูมิใจไทย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 กล่าวว่า กรณีมีข่าวดราม่า หลัง นายวีระ สมความคิด เลขาฯเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน ออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กให้มีการตรวจสอบ กรณีเดินนำภาพถ่ายนั่งรับประทานอาหารในบ้านสวนกลางทุ่งนากับครอบครัวและคนสนิท 3-4 คน แต่มีเบียร์กระป๋องตั้งอยู่ด้วย ยืนยันว่าเป็นการรับประทานอาหารกับคนในครอบครัว เรื่องที่ถูกนำมาแฉตนไม่ถือสา คิดว่าเป็นการดิเสรดิตทางการเมืองส่วนที่อ้างว่านำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่ม ทั้งนี้มีประกาศงดขาย อยากให้ยื่นไปตรวจสอบว่า จ.นครพนม มีคำสั่งให้สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. แต่ตนได้โพสต์ข้อความในวันที่ 4 พ.ค.

○ ยะลาพบป่วยเพิ่มอีก 4 คน

ที่ จ.ยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รายงานว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 4 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 130 ราย ประกอบด้วย หญิงอายุ 59 ปี มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และตรวจพบจากปฏิบัติการเชิงรุก ผู้ป่วยรายนี้ตรวจพบ

ที่หมู่ 9 ต.ด.เนาะปุเต๊ะ อ.บันนังสตา ทำให้ขณะนี้ อ.บันนังสตา มีผู้ป่วยสะสมสูงที่สุดในจังหวัด ส่วนอีก 3 ราย ที่เหลือเป็นการยืนยันผลตรวจจากแล็บ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา

○ จับคนไทยหนีข้ามแดน

ที่ จ.สงขลา พ.ศ.ศ.สุริวงค์ สมทรง ผบ.ร้อย ดชด.437 พร้อม ร.ต.ท.ชวิศา บุญมีหน.ชฝด.4305/5 ร้อย ดชด.437 นำกำลังออกลาดตระเวนป้องกันบุคคลทั้งคนไทยและชาวต่างชาติลักลอบเข้าออกทางช่องทางธรรมชาติชายแดนไทย-มาเลเซียไม่ผ่านการตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยออกลาดตระเวนตั้งแต่กลางคืนต่อเนื่องจนถึงเช้ากระทั่งมาถึงบริเวณหลักเขตแดนที่ 31/62 บ้านทุ่งเปรี๊ยะ หมู่ 4 ต.ประกอบ อ.นาทวี พบกลุ่มคนไทย 5 คน เป็นผู้ชาย 1 คน หญิง 4 คน ทั้งหมดมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ชีรด จยช.ซ้อนท้ายกันมา 3 คัน ออกมาจากประเทศมาเลเซียพยายามหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ผ่านจุดคัดกรอง จึงควบคุมตัวไปเปรียบเทียบปรับและดำเนินการคัดกรองก่อนส่งไปกักตัว 14 วันป้องกันโรค

○ มัสยิดเปิดละหมาดวันศุกร์

นอกจากนี้ใน จ.สงขลา ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศละหมาดญุมอะห์หรือละหมาดวันศุกร์ซึ่งในวันนี้มีมัสยิดส่วนใหญ่ในจังหวัดเริ่มกลับมาละหมาดวันศุกร์เป็นวันแรกหลังจากที่ต้องงดมากกว่า 1 เดือน จากมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยมีมัสยิดที่เปิดให้ละหมาดจะมีการคัดกรองอย่างละเอียดเช่น ที่มีมัสยิดปากีสถาน ย่านถนนรัถการ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้มีเจ้าหน้าที่ อสม. มาตรวจวัดไข้ที่บริเวณประตูทางเข้ามัสยิดและมีบางคนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปละหมาด เนื่องจากอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดต้องกลับไปละหมาดที่บ้าน ซึ่งมีมัสยิดแห่งนี้มีเจ้าหน้าที่กักอนามัย 100 ชั้น สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยมาด้วย อีกทั้งกำหนดให้ผู้ละหมาดต้องเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตรตามมาตรการป้องกันโรค

○ นครพนมเข้มแรงงานภูเก็ต

ที่ จ.นครพนม นพ.ฉัตรทิพย์ ชู

ปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบคัดกรองร่วมกับทีม อสม. ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ 12 อำเภอ เผ่าระวังดูอาการกลุ่มเสี่ยงที่เป็นแรงงานจากพื้นที่ภูเก็ตที่ทยอยเดินทางกลับนครพนม ซึ่งทางจังหวัดได้ส่งรถบัสเที่ยวพิเศษไปรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมนำเข้าสู่กระบวนการกักตัวในบ้านพัก 14 วัน โดยปัจจุบันมีกลุ่มเสี่ยงสะสมแรงงานกลับจากพื้นที่ จ.ภูเก็ต รวมแล้ว 231 ราย และยังไม่พบผู้มีอาการป่วยผิดปกติแต่อย่างใด

○ ปิดขายหาดพัทยาอีกรอบ

ที่ จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จ.ชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ดำรง สก.เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่จากส่วนวิศวกรรมจราจร และขนส่งเมืองพัทยา ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการนำรั้วเหล็กและเทพกั้นแนวมาทำการปิดกั้นเขตห้ามใช้พื้นที่บนชายหาดทั้ง 9 จุด ประกอบด้วย หาดพัทยา จอมเทียน หาดพระตำหนัก หาดโคกสี หาดวงศ้อมาศย์ หาดกระทิงราย สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ และลานท่าเรือบาลีสาย ก่อนจะมีการดำเนินอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่ 9-31 พ.ค. เพื่อเผ่าระวังห้ามมิให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมานั่งรวมกลุ่ม และทำกิจกรรมร่วมกันบริเวณชายหาด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีก หากพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาด

○ ล็อกนายกอบต.-ผู้ใหญ่บ้าน

ที่ จ.สมุทรสงคราม พ.อ.จิราโรจน์ กองวาริ รอง ผอ.กอ.รรมน.สมุทรสงคราม พร้อมนายวิรัชสินธุ์ เลือทอง นายอำเภอบางคนที ร่วมกับ พ.ศ.อ.ไกรศรี สุวรรณงาม ผกก.สก.บางคนที นำกำลังเข้าตรวจค้นริสอร์ทในพื้นที่หมู่ 3 ต.โรงหีบ อ.บางคนที ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา หลังสืบทราบว่ามีกลุ่มผู้นำท้องที่ท้องถิ่นรวมกลุ่มมีว่สุ่มดื่มสุราและเล่นการพนัน พบกลุ่มบุคคลตั้งวงกินเหล้าหน้าห้องพักภายในริสอร์ท ส่วนภายในห้องมีตั้งวงเล่นไฮโลในจำนวนนี้มีนายนคร จันทร์ศรีมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่

9 ต.โรงหีบ รวมอยู่ด้วยในสภาพเมาสุรา พร้อมของกลางอุปกรณ์การเล่นไฮโล และเงินสดจำนวนหนึ่ง

นอกจากนี้ในห้องติดกันอีกห้องหนึ่งยังทราบว่ามีผู้เล่นวงหนีเข้าหลบซ่อนอยู่ เจ้าหน้าที่เคาะประตูเรียกแต่ไม่ยอมเปิด จึงจัดหน้าต่างเข้าไปพบนายเวชชัยยันต์ คงประชา นายกอบต.โรงหีบมุ่งกางเกงขาสั้น ไม่สวมเสื้ออยู่ในห้อง เบื้องต้น นายเวชชัยยันต์ ให้การปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องและไม่เกี่ยวข้องกับการเล่นการพนันแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อ คุมตัวทั้งหมด 7 คน มาสอบสวนที่ สก.บางคนที เบื้องต้นแจ้งขอหาเล่นการพนันและรวมกลุ่มฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ดำเนินคดีแก่ผู้ใหญ่บ้านและพรรคพวก ยกเว้นนายเวชชัยยันต์ ยังไม่แจ้งขอหาเนื่องจากไม่มีหลักฐาน และอยู่ระหว่างขยายผลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ต่อไป

○ ทหารทำเนียบขาวติดโควิด

ส่วนสถานการณ์ทั่วโลก สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐ ว่าทำเนียบขาวออกแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีว่าหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของกองทัพสหรัฐ ซึ่งปฏิบัติงานเบ็ดเตล็ดอยู่ภายในทำเนียบขาวตั้งแต่บริการทั่วไปด้านอาหารให้กับแขกหรือไปจนถึงการเป็นพลขับในบางโอกาสมีผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นบวก อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และรองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์ ซึ่งเข้ารับการตรวจหาเชื้อเป็นประจำไม่มีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายและทั้งคู่ยังมีสุขภาพแข็งแรงดี

○ คนมะกันตกงาน 33.5 ล.ราย

กระทรวงแรงงานของสหรัฐ ออกรายงานว่า ชาวอเมริกัน 3.2 ล้านคนขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานในรอบสัปดาห์ล่าสุดซึ่งบันทึกสถิติถึงวันที่ 2 พ.ค. ที่ผ่านมาแม้สถิติดังกล่าวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเล็กน้อย แต่เพิ่มสถิติผู้ว่างงานสะสมในสหรัฐ เป็นประมาณ 33.5 ล้านคนตั้งแต่กลางเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา คิดเป็นราว 1 ใน 5 ของประชากรวัยแรงงานในประเทศ

○ มีโอกาสติดเชื้อมานอสุจิ

ขณะที่คณะนักวิทยาศาสตร์จีน แห่ง



รพ.เทศบาลจางกิว ในมณฑลเหอหนาน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจสอบเชื้ออสุจิของผู้ชาย 38 คน ที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พบว่า 6 คนในจำนวนดังกล่าว หรือคิดเป็นอัตรา 16% มีเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงต้นตอของไวรัสโควิด-19 ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสน้อยที่เชื้อไวรัสโควิด-19 จะติดต่อโดยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามการค้นพบยังเป็นแค่ขั้นต้นจากการตรวจสอบกลุ่มผู้ชายที่ติดเชื้อโควิด-19 เพียงไม่กี่คนจำเป็นต้องมีวิจัยเพิ่มเติม เพื่อหาข้อสรุปแน่ชัดว่า เชื้อไวรัสนี้ติดต่อโดยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่.

▲ **ลอบข้ามแดน...กองร้อย ตชด.437** นำกำลังลาดตระเวนป้องกันการลักลอบเข้าออกช่องทางธรรมชาติชายแดนไทย-มาเลเซีย พบกลุ่มคนไทย 5 คน ลอบเข้าไทยบริเวณหลักเขตแดน 31/62 ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา



จ.ยะลา



จ.กาฬสินธุ์



จ.แม่ฮ่องสอน

สู้โควิด-19...จนท.สาธารณสุขยะลาปฐมตรวจหาเชื้อโควิด-19 ใน ต.ตาเนาะปุเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ด้าน จ.กาฬสินธุ์ มอบข่าวสาร อาหารแห้ง ให้ประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทางด้านทหารพราน เดินทางไปแจกหน้ากากอนามัย น้ำดื่ม ที่หมู่บ้านห้วยงู จ.แม่ฮ่องสอน